

รายงานคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีมุนดลง 4.6% ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลี

คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีมุนดลงเหลือ 53.6% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในรอบสามเดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจถูกเปิดเผย เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสองเกาหลี จากผลการสำรวจผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันพุธทางโทรศัพท์จำนวน 1,507 รายทั่วประเทศ พบว่าคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีมุนดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่คะแนนต่ำสุดที่เขาเคยได้รับคือ 52.6% ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสัดส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับในการเป็นผู้นำของเขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ทำให้ตัวเลขกระโดดไปที่ 41.1% ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ ผิดพลาดบวกหรือลบ 2.5% ผลคะแนนออกมาจากการที่เกาหลีเหนือทำลายสำนักประสานงานร่วมของสองชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญาปันมุนจอม (Panmunjom Declaration) โดยมีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายมุน แจอิน และผู้นำเกาหลีเหนือ นายคิม จองอึน ร่วมลงนามในการประชุมสุดยอด บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นทางนานที่ 38 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับในการที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดข้อตกลงดังกล่าว มีการสอบถามว่าการอนุมัติอย่างเป็นทางการของสมาชิกสภานิติบัญญัติ จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างโซลและเปียงยางดีขึ้นหรือไม่ ร้อยละ 51.6 มองในทางลบ ในขณะที่ร้อยละ 39.2 มองในทางบวก



ภาพการสนทนาระหว่าง นายมุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (ขวา) กับที่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติ ก่อนเข้ารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีในปัจจุบัน ในยุคของประธานาธิบดี มุน แจ อิน อาจจะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ได้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คะแนนนิยมดลงมาก นอกเหนือจากปัญหาข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรื่องการห้ามส่งออกวัตถุดิบของญี่ปุ่น ที่ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ระลอก 2 ของเกาหลีอีกด้วย ซึ่งทำให้การส่งออกของเกาหลีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีได้ถูกปรับลดลงจาก -1.2 % เป็น -2.5%.

ที่มา : YONHAP NEWS AGENCY วันที่ 18 มิถุนายน 2563

<https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20200618002500315?section=national/politics>

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
23 มิถุนายน 2563